

วิไลวรรณ แซ่ไล่

"กิจกรรมไม่เคยทำร้ายใคร"

**จุดประกาย
วัยถิ่น**
โดย...ไอ้ นารู

แนะนำบุคคลเด่นหรือดิชมได้ที่...
ohhsamila@yahoo.com
โทร.086-9682474

วิไลวรรณ แซ่ไล่ หรือน้องทอมวย นายกสโมสรนักศึกษาประจำปี 2550 น้องทอมวยเป็นนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์บริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 3 ที่มองอนาคตของตัวเองว่าอยากเป็นนักประชาสัมพันธ์ด้วยบุคลิกท่าทางการพูดจากออร่ากับชอบติดต่อสื่อสาร พบปะผู้คนอีกด้วย

แม้ น้องทอมวยจะเป็นผู้หญิง และเข้ามาดำรงตำแหน่งที่จะต้องควบคุมดูแลนักศึกษาจำนวนมาก นั่นก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคแต่อย่างใด เธอให้เหตุผลว่าเพราะตนเองมีประสบการณ์การทำงานกับรุ่นพี่มาก่อนจึงไม่มีปัญหาเรื่องระบบการทำงานมากนัก และอยากที่จะสานต่อเจตนารมณ์ของรุ่นพี่ในการบริหารจัดการต่าง ๆ

สำหรับการบริหารงานนั้น น้องทอมวยใช้หลักการจัดการเข้ามาช่วยมีการวางแผนงานอย่างเป็นระบบ มีการแบ่งงานกันเป็นฝ่ายเป็นแผนกไป แต่ก็ต้องดูแลทุกคนอย่างทั่วถึงเพราะการที่เราจะดูแลจัดการกับกลุ่มคนได้ เป็นเรื่องที่ยาก เลยต้องดูอย่างเป็นขั้นเป็นตอนและดูให้ละเอียด และพยายามเอาใจเขามาใส่ใจเรา

หลายคนมองว่าการเป็นผู้หญิงจะทำให้เราทำงานได้ไม่ดีเท่าผู้ชายหรือเปล่า เลยคิดว่าทำอย่างไรให้ทุกคนยอมรับความเป็นตัวเราให้ได้รวมถึงผู้ชายด้วย นั่นคือเราต้องทำงานให้มากกว่า ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเก่งทุกอย่างเพียงแต่พิสูจน์ให้ผู้ชายเห็นว่าผู้หญิงก็สามารถทำงานได้ไม่แพ้ผู้ชาย และเต็มที่กับงานที่ได้รับมอบหมายมาโดยส่วนตัวแล้วน้องทอมวยเองก็เป็นคนที่ชอบกิจกรรมอยู่แล้วจึงไม่ได้เป็นเรื่องยากที่จะทำงานด้านนี้

"ทั้งเรียนและกิจกรรม ยอมรับว่าเหนื่อยมากแต่ก็ทำอย่างใดอย่างหนึ่งคงไม่ได้ เพราะทอมวยได้ทุน



กิจกรรมของที่นี่ด้วย ก็ต้องจัดสรรเวลาให้ลงตัว ช่วงเช้าก็ต้องเรียน แบ่งเวลาในช่วงบ่าย หรือเป็นเสาร์อาทิตย์ให้กับกิจกรรมอย่างเต็มที่ให้กระทบกับเวลาเรียนให้น้อยที่สุด

อาจจะเหนื่อย ในวันนี้แต่เพื่อความสำเร็จในวันข้างหน้าคะ"

นอกจากนายก



สโมสรแล้วน้องทอมวยยังเป็นดีเจเสียงใสอยู่ทางคลื่น FM 101.25 MHz อีกด้วย ใครอยากฟังเสียงหวาน ๆ ของน้องทอมวยก็หมุนคลื่นวิทยุไปฟังกันได้

"อยากให้เยาวชนให้ความสนใจกับกิจกรรม เพราะกิจกรรมไม่ได้ทำร้ายใคร มีแต่จะสร้างความรักสามัคคีให้เกิดขึ้น อยากให้น้อง ๆ ได้รู้จักใช้ชีวิตกับการทำงานกลุ่ม"

สำหรับอนาคตน้องทอมวยมองว่านักประชาสัมพันธ์คงเหมาะกับตัวเองเป็นที่สุด แต่ไม่ได้คาดหวังกับอนาคตไว้มากมาย คงต้องค้นหาตัวเองให้เจอว่าชอบและรักที่จะทำอะไรที่สำคัญคือการทำวันนี้ให้ดีที่สุด และยึดถือคำพูดที่ว่า "ความทุกข์ที่เกินทน จะหลอมคนให้ทนทาน"

